

บัญชีแก้ไขโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนำ

แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบ ด้วย

ตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเอง อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ท้ายนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารจะสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ หรือหน่วยงานราชการอื่นต่อไป

สารบัญ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

หน้า

แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

๑

ภาคผนวก

หลักการและเหตุผลความจำเป็น
ในการจัดทำ แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจาก เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เนื่องจากยังมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้ดำเนินการและประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจากการ สัญจรไปมาไม่สะดวกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จึงต้องจัดทำ แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยความตามระเบียบฯ

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
สิงหาคม ๒๕๖๕

แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

รายละเอียดแก้ไขโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแร่	เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ถนน ในพื้นที่ตำบล ดอนแร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒ ม. ทน ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร ตาม แบบที่ อบต.ดอนแร่ กำหนด	-	-	ข้อความเดิม ๙๕,๐๐๐	-	-	ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัยและ ลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง อบต.ดอนแร่
จำนวน				๙๕,๐๐๐						

ลงชื่อ
 (นายสาโรจน์ มูลพวก)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่